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 สกู๊ป [แวววรรณ เรืองไทย] 

	 มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ บมจ. ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนฝีมือ
เด็กไทย เปิดช่องทางให้คอเกมได้สนุกกับ เกม
พอเพยีง ฝมีอืนกัศกึษาคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	
เกมความรู้มีสาระ เพื่อซึมซับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

ความร่วมมือระหว่างยักษ์ ใหญ่   

2 วงการ 
 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
รงัสติ มคีวามยนิดทีีก่ลุม่ทรใูหค้วามสำคญัในการ
สง่เสรมิความสามารถของเยาวชนไทย ซึง่สอดคลอ้ง
กับสิ่ งที่ มหาวิทยาลัยรั งสิตได้ดำ เนินการ     
มาตลอด 2 ทศวรรษ  คือ ให้การสนับสนุน  
การศึกษาของเยาวชนไทย ผลิตนักศึกษาที่มี
ทักษะรวบยอดทั้งการใช้ภาษาและเทคโนโลยี
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย
รังสิต คือ การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวมั่นสู่
ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
 นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ       
ผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. 
ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยถึงความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มทรู และมหาวิทยาลัยรังสิต ใน 
ครั้งนี้ ว่า ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มทรู ร่วม
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทุกรูปแบบที่จะเป็นส่วนพัฒนาสังคม จึง
ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนความ
สามารถของเยาวชนไทยจากสาขาวชิาคอมพวิเตอร	์
เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้

ม.รังสิต ร่วมกับ ทรู  
ชวนคอเกมสนุกกับ  

“เกมพอเพียง”  
พร้อมเรียนรู้แนวพระราชดำริ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

	 ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นคณะที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุดคณะหนึ่งในทุกมหาวิทยาลัย และแน่นอนเมื่อมีความนิยมก็ย่อมมีความคาดหวังจาก
สังคมเป็นเงาตามตัว สังคมจะคาดหวังว่า มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของสังคมได้ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายชัดเจนที่ต้องการจะเป็นที่พึ่งของสังคม
ให้ได้เช่นกัน ดังที่จะเห็นได้จากนวัตกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ พยายามสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด 
ผลงาน/ โครงการที่น่าสนใจ อาท ิ

 • โปรแกรม Anti Camfrog (2550) 
 • งานวิจัยการแยกแยะรูปดิจิตอลอนาจารด้วยคุณสมบัติเม็ดสี (2550) 
 • เกมเณรสิขาพิชิต 5 มาร (2551) 
  • โครงการ “คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและรับฟังการบรรยายให้
ความรู้ในเรื่องคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและคำแนะนำการใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อธรรมชาติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
(2551) 
 • โครงการผลติสือ่การต์นูแอนเิมชัน่สรา้งเสรมิสขุภาพโครงการ “เทดิไทภ้ทัรมหาราช 
สาส์นสร้างสุขภาพไทยทั่วหล้า” (2551) 
 • โครงการเกมพอเพียง Beta 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 7-12 ปี สามารถ
เข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียซึ่งเยาวชนทั่วไปให้ความสนใจ  
(2551) 
 • โครงการพัฒนาตัวอักษรบนคอมพิวเตอร์ (Laos Font) เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนซึ่งได้รับการร้องขอจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2551)  
	
	

ทิศทางในอนาคตของคณะไอที

พัฒนาเกมพอเพียง Beta 1 ซึ่งจะสามารถช่วย
ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังสะท้อนความสามารถ
ของเยาวชนไทยทั้งในด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติ-
มีเดีย การสรรค์สร้างกราฟิก ภาพ และบทเพลง 
โดยกลุ่มทรูพร้อมที่จะเป็นช่องทางเผยแพร่เกม  
พอเพียง ให้เยาวชนไทยได้สนุกสนานในร้านทรู
คอฟฟี่ และทรูไลฟ์ ทั้ง 35 สาขา ทั่วประเทศ 

 

 

ที่มาของเกมพอเพียง Beta 1 
 ด้านอาจารย์มนตรี อินทโชติ หัวหน้าสาขา
วิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะที่ปรึกษา
โครงการเกมพอเพียง Beta 1 กล่าวถึงที่มาของ
การพัฒนาเกมนี้ว่า สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2550 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระ-
ชนมายุครบ 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์-
เกมมลัตมิเีดยีไดม้าปรกึษาจะทำเกมเพือ่รว่มเฉลมิ-
ฉลองในวโรกาสนี้ จึงหยิบยกแนวพระราชดำริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นเกม โดยมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 7-12 ปี 
 “เกมพอเพียงพัฒนามาจากโปรแกรม XNA 
Game Development ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำ
เกมของ Microsoft โดยมีเกม Harvest Moon เป็น
เกมต้นแบบ สำหรับ Beta 1 จะนำเสนอแนวคิด
ด้านการเกษตรก่อน แต่เวอร์ชั่นต่อไปจะพัฒนา
เกมตามแนวคิดการใช้ชีวิตในเมืองแบบยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ เกมพอเพียง Beta 1 ยังได้
รับรางวัลชมเชยและรางวัลพิเศษ (Popular Vote) จาก
การประกวด SIPA Pitch 2008 Applications & Game 
ภายใต้ชื่อกลุ่มเกมพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นทีม
จากสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ส่งผลงานเข้าประกวด
ร่วมกับบริษัทเอกชนผลิตเกม นับเป็นความภาคภูมิใจของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยที่สามารถผลิตนักศึกษาที่มี
ศักยภาพเทียบเท่าบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้เป็น
อย่างดี และที่สำคัญเกมพอเพียงยังเป็นเกมสมบูรณ์แบบ
พร้อมขายและได้รับการพัฒนาโดยนักศึกษาเป็นเกมแรก
และเกมเดียวของประเทศไทย ทั้งนี้ คาดว่าเกมพอเพียง
ฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2552” 
อาจารย์มนตรี อินทโชติ กล่าว 

 แก่ขึ้นอีกปีแล้วสิ? ปีหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว เอ๊ะ... ว่าไป

แล้วยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย “เป็นชิ้นเป็นอัน” ที่ว่านี้ 

สำหรับเราถือว่าเป็นสิ่งอะไรก็ ได้ที่ทำแล้วสามารถสะท้อนความ

รู้สึกดีๆ ให้แก่ตัวเองและคนรอบข้างได้ หรืออีกนัยคือ “คนที่เรา

รัก” ไม่ต้องเป็นชิ้นงานหรือความสำเร็จใดๆ ที่ทำยากเลย ความ

รู้สึกดีๆ ที่ว่า... เราอยากให้คุณผู้อ่านหลับตาแล้วนึกถึงภาพของ 

“หญิงผู้ ให้กำเนิด” เพราะปีหนึ่งที่ผ่านไปอย่างไม่ทันตั้งตัวนั้น 

คุณได้มอบความรู้สึกดีๆ ให้แก่ “แม่” ของคุณแล้วหรือยัง 

เหมือนเราขณะที่เขียนถึงคุณผู้อ่านตอนนี้ ถือเป็นวันที่มีความสุข

มากที่สุดในรอบปี เพราะได้บอกรัก ให้กำลังใจแม่ในวันเกิด เพียง

เท่านี้ก็ถือว่าเป็นงานชิ้นโบว์แดงแล้ว 

 ช่วงเวลาเริ่มต้นของการเปิดศักราชใหม่ เราอยากให้คุณ 

ผู้อ่านได้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่า ได้เริ่มทำอะไรให้คนที่คุณรักแล้ว

หรือยัง? 

2 ผู้บริหารนำ Touch Sim  แตะเปิดตัวเกม 

ผู้บริหารของ ม.รังสิต และทรูถ่ายภาพร่วมกับ น.ศ.ที่พัฒนาเกมพอเพียง Beta 1 

ตัวอย่างเกมพอเพียง Beta 1 

ผศ.ดร.ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์มนตรี อินทโชติ 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์- 

เกมมัลติมีเดีย  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และประธานคณะผู้บริหาร   

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 

วันใหม่ คนใหม ่
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 บุฟเฟ่ต ์[นิจวรรณ นาวารัตน์] 
Buffet 

 บุฟเฟ่ต ์[กลย์กร จันลอย] 

     พหุศุภา พินิจ หรือ “น้องเตย” สาวหน้าตาดีหุ่นนางแบบสูงเพรียวจากคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตคนนี้ มีดีกรีรองอันดับ 2 จากการประกวดมิสทีน
ไทยแลนด์ ปี 2004 กับชีวิตที่ถูกชักพาสู่ทางเดินนักนิเทศศาสตร์อย่างไม่ทันตั้งตัว 

ชะตาที่ก้าวสู่รั้วรังสิต 
 น้องเตยเล่าให้ฟังว่า เดิมทีตั้งแต่ตอนที่เรียนมัธยมฯ ได้ยินชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยรังสิตมานานแล้ว ก่อนที่จะสมัครได้มาสำรวจมหาวิทยาลัยกับเพื่อนๆ 
และพบว่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ลงตัวมากๆ ผู้คนไม่
พลุกพล่านจนเกินไป จึงตัดสินใจที่สมัครเข้าเรียนที่นี่ แม้ในขณะนั้นเองยังไม่ได้
ตัดสินใจซะทีเดียวที่จะเลือกเรียนในสาขาวิชาอะไร  สุดท้ายเพื่อนที่สนิทชักชวนให้
สมัครเรียนในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเตยก็คิดว่าเป็นสาขา
ที่น่าสนุกดี และเราน่าจะทำได้ดี 

บรรยากาศในคณะ 
 เมื่อได้เข้ามาเรียนก็พบว่าไม่ผิดหวัง บรรยากาศที่คณะฯ ดีมากๆ เพื่อนใน
รุ่นกว่าร้อยคน รักใคร่สามัคคีกัน ไปไหนไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
อย่างเต็มที่ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ โดยมี
อาจารย์ในคณะเป็นผู้ปกครอง อาจารย์หลายคนมีเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยมมาก 
ให้ความเป็นกันเอง อาจารย์สอนสนุกมาก โดยเฉพาะอาจารย์ตรีรัตน์ นิลรัตน์ ไม่
เคยเรียนกับใครแล้วสนุกเท่านี้มาก่อน อาจารย์วางตัวกับนักศึกษาแบบพี่น้อง ทำให้
นักศึกษาไม่เกร็ง  
 การเรียนตลอด 4 ปีที่ผ่านมามีแต่ความสนุก เตยรู้สึกว่าระยะเวลา 4 ปีนั้น
ผ่านไปเร็วมาก ต้องยกความดีให้กับการสอนที่เป็นกันเองของอาจารย์และบรรยากาศ
ความรักของเพื่อนร่วมสาขาฯ  แม้ในบางครั้งจะมีบางวิชาที่เตยจะต้องจัดไฟ สร้าง
ฉาก ยกของ ทำอะไรลุยๆ ซึ่งล้วนเป็นงานของผู้ชาย แต่เตยมองว่าเป็น
ประสบการณ์ที่ดี เราต้องรู้และทำให้เป็นทุกอย่าง ส่วนวิชาที่เตยถนัดเป็นพิเศษก็คง
เป็นเรื่องการแสดง  เพราะเตยมีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในวงการอยู่แล้ว 
ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสออกอัลบั้มมิสทีนไทยแลนด์แก๊งค์ ถ่ายแบบนิตยสาร เดินแบบ 
และเป็นนักแสดงรับเชิญในละคร “เป็นต่อ” และ “บ้านนี้มีรัก”   

ก่อนจบ 
 ตอนนี้เตยเรียนอยู่ปีสุดท้ายแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำปริญญา
นิพนธ์ตัวจบ กำลังเตรียมงานถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็น
รายการโทรทัศน์วาไรตี้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแบบสนุกสนาน    
 “สำหรับน้องๆ ที่สนใจนิเทศฯ ม.รังสิต บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวัง นอกจากจะ
เป็นคณะดังประจำมหาวิทยาลัยแล้ว คนในวงการวิชาชีพต่างรู้ถึงคุณภาพและ
ให้การยอมรับบัณฑิตจากที่นี่เป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญของการเรียนตรงนี้ คือการ
ทำงานที่จริงจัง เป็นเรื่องที่จะทำเล่นๆ ไม่ได้ งานตรงนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคน
หลายฝ่าย ดังนั้น ทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นระบบ”  
	
	
	

“แม้ ในบางครั้งจะมีบางวิชาที่เตย

จะต้องจัดไฟ สร้างฉาก ยกของ    

ทำอะไรลุยๆ ซึ่งล้วนเป็นงาน    

ของผู้ชาย แต่เตยมองว่าเป็น

ประสบการณ์ที่ดี เราต้องรู้และ

ทำให้เป็นทุกอย่าง” 

พหุศุภา พินิจ 

นางสาวพหุศุภา พินิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต 



 “นิค” นายพิชิต ศรีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ฉีกภาพ
ลักษณ์ของหนุ่มวิศวะให้กลายเป็นหนุ่มน้อย หน้าใส เจ้าของตำแหน่ง
เดือนวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 ที่กำลังมุ่งมั่น
กับการเรียนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองในอนาคต 

หนุ่มสายอาชีวะ 
 ผมเรียนจบสายอาชีพครับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขายานยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิค จ.ลำปาง เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.40 
หลังเรียนจบก็ไปสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันของรัฐแห่งหนึ่ง แต่
พอประกาศผลว่าไม่ได้ ก็ปรึกษากับพี่ๆ และญาติ ซึ่งแนะนำให้มาสมัคร
เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนเหตุผลที่
เปลี่ยนไปเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพราะมีพี่ชายเรียนด้านนี้
เหมือนกัน และหลังจากที่ได้ศึกษาในรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ แล้ว 
คิดว่าสาขาวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในภาค
อุตสาหกรรมแทบทุกสาขา เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สามารถหางานทำได้
ง่ายขึ้นหลังจากที่เรียนจบ 

ขึ้นแท่นหนุ่มวิศวะ 
 การเรียนสายอาชีพจะเน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ พอมาเรียนต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัย เทอมแรกต้องปรับตัวเยอะมาก โดยเฉพาะเวลา
เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ ต้องพยายามมากกว่าเพื่อนที่เรียน
จบระดับ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ซึ่งเคยเรียนในบางวิชามาก่อนแล้ว 
แรกๆ รู้สึกท้อมาก เพราะเรียนตามเพื่อนไม่ทัน แต่จะพยายามให้มากขึ้น 
คิดว่าต่อไปก็จะปรับตัวได้ ส่วนเวลาเรียนภาคปฏิบัติค่อนข้างทำได้ดี ส่วน
ตัวชอบความเป็นกันเองในสาขาฯ เรียนร่วมกันไม่ถึงเทอมก็รู้จักและคอย
ช่วยเหลือกัน 

อนาคตวิศวกรเครื่องกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมงาน ไม่ได้
เจาะจงเน้นไปที่ภาคปฏิบัติมากเกินไป แต่ให้นักศึกษารู้จักนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ และเมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพ
เป็นวิศวกรเครื่องกล ทำงานด้านการออกแบบ ควบคุม และพัฒนา
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอะไหล่  
ส่วนตัววางแผนไว้ว่าจะหาประสบการณ์จากการทำงานประมาณ 5 ปี 
จากนั้นจะเปิดบริษัทของตัวเอง อาจทำธุรกิจขายอะไหล่ เปิดโรงงาน
เครื่องจักรกล หรือโรงกลึง 

บอกถึงรุ่นน้อง 
 ควรเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ เพราะเมื่อเรารู้สึกชอบจะมีความ
มุมานะเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ส่วนใครที่กำลังเรียนในระดับอาชีวศึกษา
และสนใจอยากเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย  
ต้องขยันให้มาก หากเป็นไปได้ควรไปเรียนพิเศษในวิชาที่เกี่ยวกับการ
คำนวณเพิ่ม แต่ใครที่กำลังเรียน ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ก็ต้องพยายาม
ทำความเข้าใจให้มาก เพราะจะเป็นต้นทุนที่ดีซึ่งสามารถเอามาใช้
ประโยชน์ได้ 
	
	

พิชิต ศรีแก้ว 

“สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นการ

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมแทบทุกสาขา 

เป็นโอกาสที่จะช่วยให้สามารถหางาน

ทำได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เรียนจบ” 

นายพิชิต ศรีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เมนูบันเทิง 

PSP 3000 โดย อ.เสกสนัต ์แสงสวสัดิ ์

	 ผมไดเ้คยพดูถงึเครือ่ง DS ตวัใหมข่องคา่ย Nintendo ไปแลว้ ฉบบันีเ้รายา้ยมาทีค่า่ย SONY บา้งวา่เครือ่งเลน่
เกมในรุน่เดยีวกนันีเ้ขามอีะไรใหมบ่า้ง ทาง SONY กไ็ดม้กีารพฒันา PSP 3000 ออกมา ซึง่มจีดุเดน่ทีจ่อ LCD ทีม่กีาร
เพิม่เฉดสทีำใหภ้าพของเกม ภาพถา่ย และภาพยนตรท์ีเ่ปดิดว้ย PSP มสีสีนัสดใสมากกวา่เดมิและยงัเพิม่เทคโนโลย ี
Anti-reflection ทีช่ว่ยปอ้งกนัแสงสะทอ้นเวลาเลน่ในทีม่แีสงจา้อกีดว้ย นอกจากนี ้ยงัมกีารตดิตัง้ไมโครโฟนแบบ built-in	
ทำใหผู้เ้ลน่แชตไดส้ะดวกมากขึน้และปุม่ D-pad ของเครือ่งมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยทำใหค้ลา้ยกบัจอยน ์PS2 มากขึน้ 
PSP 3000 นี ้จะม ี3 สใีหเ้ลอืกคอื สดีำ Piano Black สขีาว Pearl White และสเีงนิ Mystic Silver ครบั 
	

SearchMe.com ใชง้า่ยสไตล ์iTunes โดย อ.ไววทิย ์จันทร์วิเมลือง 

       เวบ็ไซตท์ีจ่ะมาแนะนำในวนันี ้เปน็เวบ็ไซตเ์กีย่วกบัการคน้หา (Search engine) ครบั แตไ่มใ่ช ่Google นะครบั 
ตอ้งบอกกนักอ่นวา่ เวบ็ไซตท์ีท่ำหนา้ทีช่ว่ยคน้หานัน้มเียอะมาก เปน็สบิเปน็รอ้ยเวบ็ไซตเ์ลยครบั แตท่ีด่งัๆ มไีมก่ีเ่วบ็ไซต์
หรอก และเวบ็ไซตค์น้หาทีว่า่นีก้เ็ปน็การคน้หาแบบ 3 มติ ิ(3D-Dimension) แบบ Visual Search นา่สนใจทเีดยีว 
   เวบ็ไซตท์ีว่า่กค็อื http://www.searchme.com จะทำหนา้ทีเ่ปน็ระบบชว่ยคน้หาแบบ 3 มติ ิสามารถเหน็หนา้ตา
ของเวบ็ไซตไ์ดท้นัท ี เลือ่นดหูนา้เวบ็ไซตไ์ดแ้บบ iTunes ของคา่ย Apple ทีเ่หมอืนคน้หา CD เพลง สามารถเปดิขยายดู
เฉพาะสว่นและใชง้านในหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้ ปรบัแตง่คา่แสดงผลไดห้ลายแบบ เปลีย่นเปน็ Theme กลางวนัและกลางคนืที่
แสดงผลในหนา้ตา่งเดยีว หรอืจะเปดิหนา้ตา่งใหมท่กุครัง้ทีค่น้หา ม ีSafe Settings เพือ่กรองเวบ็ไซตไ์มเ่หมาะสมสำหรบั
เดก็อายไุมถ่งึ 18 ป ีขณะ Search สามารถระบไุดว้า่ คำทีค่น้หาอยูใ่นกลุม่เวบ็ไซตป์ระเภทใด หรอืจะเลอืกคน้หาจากทกุ
กลุม่กไ็ด ้และสามารถเลอืกคน้หาไดท้ัง้ทีเ่ปน็ขอ้มลูเวบ็ไซตภ์าพ หรอืวดีโิอ ซึง่ SearchMe.com จดัเปน็เวบ็ไซตใ์ชฟ้รทีีน่า่
ใชอ้กีเวบ็ไซตห์นึง่ 
	

 หลายคนทีไ่ดเ้หน็หนงัตวัอยา่งของ “องคบ์าก 2” คงรูส้กึไปใน
ทศิทางเดยีวกนัวา่ หนงัตวัอยา่งมสีว่นสำคญัทีท่ำใหเ้กดิความอยากดู
และนา่จะเปน็หนงัทีม่คีวามบนัเทงิมอบใหใ้นระดบัมาก แตห่ลงัจากทีไ่ด้
ดหูนงัแลว้ หลายคนอาจพบวา่หนงัเรือ่งนีม้ดีแีคห่นงัตวัอยา่งเทา่นัน้  
 ปญัหาของ “องคบ์าก 2” มอียูห่ลายจดุ จดุหนึง่กค็อื การ     
นำเสนอภาพการตอ่สูอ้ยา่งมากมาย เขา้ใจวา่ทางผูก้ำกบัฯ อาจจะตอ้งการ
นำเสนอฉากการต่อสู้ทีแ่ปลกใหมแ่ละหลากหลายรปูแบบเพื่อให้คนดไูด้
ชมกนัอยา่งเตม็อิม่ แตอ่าจลมืไปวา่จดุเตม็อิม่นัน้อยูต่รงไหน จงึเลยจดุ
อิม่ไปจนถงึขัน้จกุ คลืน่เหยีนและถงึขัน้แทบอาเจยีนเลยทเีดยีว อกีจดุ
หนึง่กค็อื การจดันำ้หนกัของเหตกุารณท์ีไ่มม่คีวามพอดแีละไมล่งตวั 
หลายฉากไมม่เีหตผุล ไมม่ทีีม่า เชน่ ฉากสยบโขลงชา้ง ฉากนีถ้า่ยทำ
ยากและดนูา่มหศัจรรย ์ แตเ่มือ่ดจูงัหวะการใสฉ่ากนีแ้ลว้สงสยัวา่สอด
แทรกฉากนีเ้ขา้มาทำไม เลยกลายเปน็การลงทนุลงแรงทำสิง่ทีย่ากแต่
ผลออกมาเหมอืนไรป้ระโยชน ์
 อกีประเดน็ทีไ่มเ่ขา้ใจกค็อื ทำไมตอ้งหา “เรือ่ง” ทีจ่ะนำไปสู่
ความยุง่ยากทางดา้นงานสรา้งดว้ย ทัง้ๆ ทีม่ทีางเลอืกมากมาย ทีแ่สดง
ถงึความละเอยีดลออพถิพีถินัและสะทอ้นถงึการทำงานอยา่งหนกั แต่
จำเปน็ดว้ยหรอื? คนดอูยากเหน็ พนม ยรีมัย ์ มากกวา่งานสรา้งดีๆ  
ไมใ่ชห่รอื?   ดแูลว้ไมอ่ยากบอกวา่เสยีดายเงนิคา่ด ู เนือ่งจากมสีิง่ทีน่า่
เสยีดายมากกวา่ นัน่คอื เงนิทนุ แรง และเวลาทีห่มดไปกบัการทำหนงั
เรือ่งนี ้

 ในโลกของแผน่ฟลิม์ คงเดช จาตรุนัตร์ศัม ี ฝากฝมีอืไวม้ากมาย ทัง้ใน
ฐานะของผูก้ำกบั (สยวิ เฉิม่ กอด) คนเขยีนบท (The Letter จดหมายรกั Me... 
Myself ขอใหร้กัจงเจรญิ ปนืใหญจ่อมสลดั และ Happy Birthday ฯลฯ) และ
นกัแสดง (หมออทุศิ ในเรือ่งบา้นผสีงิ) ในโลกแหง่เสยีงเพลง คงเดช เปน็ถงึ  
นกัรอ้งนำวงสีเ่ตา่เธอ  
 และวนันีเ้ขาไดก้า้วเขา้มาในโลกของสวนหนงัสอื ฝากลายเสน้เปน็ภาพ
วาดในฐานะนกัเขยีนการต์นู แตง่เรือ่งในฐานะนกัเขยีนไวใ้หค้ณุไดพ้สิจูนฝ์มีอืใน 
“รกัเปือ่ย” นยิายภาพทีน่ำเสนอเรือ่งราวของความรกัของสมบตั ิออ้ม และอรญัญา	
ผา่นการต์นูทีไ่มเ่หมอืนการต์นูเลม่ใดๆ เพราะวธิกีารวาดไมไ่ดเ้จาะจงวา่จะตอ้ง
เปน็เฉพาะลายเสน้ หรอืลงสเีพยีงอยา่งเดยีว แตท่กุอยา่งมารวมกนัไดอ้ยา่ง
ลงตวั 
 ออ้ม หญงิสาวผูโ้ชคด ีเธอมชีวีติอยูบ่นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยคนทีร่กัเธอ และ
เธอกม็คีนทีเ่ธอรกั อรญัญา เธอตายโดยปราศจากคนทีร่กัเธอ แตเ่ธอกอ็ิม่ใจวา่ 
เธอมคีนทีเ่ธอรกั สว่นสมบตั ิ เขาตายโดยมคีนทีเ่ขารกั และยงัอิม่ใจทีรู่ว้า่มคีน
ทีร่กัเขา แตม่นัเปน็ความโชคดทีีแ่สนเศรา้ เพราะเขาไมเ่คยไดค้วามรกัตอบจาก
คนทีเ่ขาหลงรกั และเมือ่เขาพบวา่มคีนทีร่กัเขาอยู ่ เขากลบัไมม่โีอกาสทีจ่ะมอบ
มนักลบัไป 
 ความรกัของทัง้ 3 คน จะพวัพนักนัจนเกดิเปน็รกัสามเสา้หรอืไม ่พสิจูน์
ไดแ้บบอา่นรวดเดยีวจบกบัอานภุาพของความรกั ทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้กบัคนเปน็และ
คนตายใน “รกัเปือ่ย” 

รกัเปือ่ย โดย อกัษรลกัษณ ์ องคบ์าก 2 โดย ผศ.ดร.กฤษดา เกดิด ี

	

ถวายพระพร 
	 ชาวมหาวทิยาลยัรงัสติและคนชมุชนเมอืงเอก รว่มพธิถีวาย
พระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เนือ่งในวโรกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมาย ุ81 พรรษา ในวนัพฤหสับดทีี ่4 ธนัวาคม 2551 ณ 
บรเิวณหนา้อาคารอาทติย ์ อไุรรตัน ์ (อาคาร 1) และสนามฟตุบอล 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 

	

คอนเสริต์ Denny Euprasert Trio featuring 

Chris Minh Doky 
 วทิยาลยัดนตร ี มหาวทิยาลยัรงัสติ จดัคอนเสริต์เอาใจมอืเบสและคอ
ดนตรแีจส๊ ดว้ยการดงึมอืเบสแจส๊ระดบัโลก Chris Minh Doky มาจดั 
Workshop บรรยายเทคนคิและวธิกีารเลน่เบส และการแสดงคอนเสริต์ Denny 
Euprasert Trio featuring Chris Minh Doky ณ หอประชมุเลก็ศนูยว์ฒันธรรม
แหง่ประเทศไทย 
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งาน RSU Thanksgiving Party 
	 วทิยาลยันานาชาต ิ มหาวทิยาลยัรงัสติ เนรมติงาน RSU 
Thanksgiving Party ภายในงานมนีกัศกึษาและอาจารยท์ัง้ชาวไทยและชาว
ตา่งชาตริว่มฉลองเนือ่งในวนัขอบคณุพระเจา้อยา่งมากมาย ณ ลานหนา้
อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ(อาคาร 11) มหาวทิยาลยัรงัสติ 
	
	

สมัมนา “การปฏริปูกบัทศิทางเศรษฐกจิและการลงทนุ ป ี2552” 
 คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ รว่มกบั ธนาคารแหง่ประเทศไทย สำนกังาน
เศรษฐกจิการคลงั สมาคมนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
สถานวีทิย ุ เอฟ เอม็ 96.5 หนงัสอืพมิพส์ยามรฐั  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และ
สถานขีา่ว TNN 24 จดัการสมัมนาวชิาการประจำป ี 2551 เรือ่ง “การปฏริปูกบัทศิทาง
เศรษฐกจิและการลงทนุ ป ี2552” ณ หอ้งประชมุ 1-301 ชัน้ 3 อาคารอาทติย ์ อไุรรตัน ์
(อาคาร 1) มหาวทิยาลยัรงัสติ  

	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	ม.รังสิต	มีพิธีประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิต

และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่	 14	 พลเมืองผู้กล้าหาญ	 ในการนี้	 คุณสุวัฒน์	

ทองธนากุล	 ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ได้เขียนบทความลงใน

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ	360๐รายสัปดาห์	ไว้ดังนี้

 การที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้นำทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมือง ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต รวม 14 คน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกถึงการมีค่านิยมส่งเสริมความดี 

และมีจุดยืนต่อต้านความทุจริตและความไม่ถูกต้อง 

 นับว่าเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility) หรือ CSR ในบทบาทของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 เพราะถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ผลผลิตก็คือสินค้าหรือบริการที่ส่ง

มอบตอ่ลกูคา้ การม ีCSR หมายถงึ	

การบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม 

คือการสร้างผลงานที่มีคุณค่าและ

ไม่สร้างผลเสียหายหรือเอาเปรียบ

ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 ขณะที่ ม ห า วิ ท ย าลั ยมี 

พันธกิจในการสร้างคนให้มีความรู้

คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยจึงต้อง

เป็นที่พึ่งทางปัญญา ชี้นำความรู้ 

และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อสังคม  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 

ธุรกิจ ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษของเป้าหมายที่ แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ก็คือ 

ธุรกิจศึกษา ธุรกิจพยาบาล และธุรกิจสื่อสารมวลชน ซึ่งต้องมีเป้าหมายทาง

อุดมคติไปพร้อมๆ กับเป้าหมายของผลตอบแทนทางธุรกิจการลงทุน 

 “กำไร” (profit) จึงไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่ต้องการในการเป็นผล

ตอบแทนการลงทุนและเพื่อการขยายธุรกิจ แต่ยังต้องคำนึงถึงการสร้างคุณค่า

ต่อ “คน” (people) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลต่อสภาพสังคมและยังต้องห่วงใย

โลกใบนี้ (planet) ก็คือคิดถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี  

 โชคดีที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีผู้นำองค์กรอย่าง ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่ง

สังคมเคยได้ประจักษ์ในอุดมคติต่อสังคมประเทศชาติ จนได้รับฉายาว่า    

“วีรบุรุษประชาธิปไตย” เมื่อครั้งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความ

กล้าหาญทูลเกล้าฯ ถวายชื่อ อานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วยให้

สังคมได้ฟื้นจากวิกฤตการเมืองหลังเหตุการณ์นองเลือด พฤษภาคม 2535 

 ปรัชญาในการลงทุนเพื่อการศึกษาและการขับเคลื่อนองค์กร จึงเป็น

ทิศทางที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า 

“แสงแห่งปัญญา สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย” แต่การมีคำขวัญ ด้วยภาษา

สวยๆ จะไมม่คีวามหมาย หากมไิดพ้สิจูนด์ว้ยนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่ปน็จรงิ	

 ขณะนี้ยืนยันได้ว่า มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ

ประเทศ ที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุดถึง 29 คณะ 117 

หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเติบโต มีพัฒนาการร้อนแรงที่สุด ก็ด้วย

ปรัชญาหรือวิธีคิดนั่นเอง  

 จุดยืนความแตกต่าง เช่น เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่กล้าเปิด

สอนคณะแพทย์ ทั้งๆ ที่การจะเปิดหรือบริหารคณะแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ  

แต่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เห็นว่าเป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งยัง

ขาดแคลนแพทย์อยู่เป็นจำนวนมาก การเริ่มต้นเมื่อ 20 ปีที่แล้วถูกกระแส  

ต่อต้านว่า แพทย์จากมหาวิทยาลัยเอกชนจะไม่มีคุณภาพ เกรงจะเป็นแพทย์

CSR ม.รังสิต จุดยืน-ความกล้า 

CSRspotlight 
[สุวัฒน์ ทองธนากุล] 

พาณิชย์ ซึ่งวันนี้แพทย์ที่จบจากสถาบันแห่งนี้ก็ได้พิสูจน์คุณภาพจนเป็นที่

ยอมรับของวงการ   

 สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้ยืนยันว่า แพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาฯ หลายคน

จบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต  

 ปรัชญาที่ เอาความต้องการของประเทศมาเป็นตัวตั้งในการเปิด

หลักสูตร ยังรวมไปถึงคณะทันตแพทย์ การแพทย์แผนตะวันออก การบิน 

คอมพิวเตอร์อาร์ต เกมแอนิเมชั่น แมแ้ตค่ณะนเิทศศาสตรท์ีเ่ปดิกนัทัว่ไป กเ็ปน็

ทีรู่ก้นัในวงการวา่ ม.รงัสติ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนวิธีคิด ไปจนถึง

เทคโนโลยี สตูดิโอ ที่ดีที่สุด  

 การประกาศแนวทาง “สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย” ดร.อาทิตย์ 

ก็ได้สะท้อนการใส่ CSR อยู่ในนโยบายและการบริหารองค์กร (CSR in 

process) พิธีประสาทปริญญาปีนี้ จึงมีการมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะ

กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ (คตส.) ทั้งชุด 

10 ท่าน อันประกอบไปด้วย 1. 

นาม ยิม้แยม้ 2. ศ.วโิรจน ์เลาหะ-

พันธุ์ 3. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 4. 

อำนวย ธนัธรา 5. กลา้นรงค ์จนัทกิ	

6. สัก กอแสงเรือง 7. คุณหญิง

จารุวรรณ เมณฑกา 8. 

ศ.ดร.เสาวนยี ์อศัวโรจน ์9. แกว้สรร	

อติโพธิ 10. รศ.ดร.บรรเจิด สิง

คะเนติ 

 ผลการตรวจสอบโครงการ

ต่างๆ ที่ดำเนินโดยรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ที่สร้างความเสียหายแก่รัฐ 13 เรื่อง มี

มูลค่ากว่า 1.8 แสนล้านบาท 

 พร้อมกันนี้ ได้มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อีก 2 ท่าน คือ วีระ     

สมความคิด นักพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ในการ

ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นกว่า 1,000 เรื่อง และเรืองไกร ลีวัฒนะ ได้ใช้

ความรู้ด้านการบัญชีตรวจสอบความทุจริตของนักการเมือง จนรัฐสามารถ

เรียกคืนภาษีได้กว่าหมื่นล้านบาท 

 นับเป็นคุณูปการแก่สังคมไทยให้ได้บทเรียนจากการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งการทุจริตเชิง

นโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเลี่ยงภาษี ซึ่งผู้ตรวจสอบต้องอาศัย

ความสามารถและความกล้าหาญ 

 ส่วนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ เฉลา ทิมทอง และนางดาวัลย์ 

จันทรหัสดี ซึ่งเป็นชาวบ้านคลองด่านผู้เปิดโปงคดีทุจริตการก่อสร้างบ่อบำบัด

น้ำเสียคลองด่าน จนนักการเมืองระดับเจ้าพ่อของสมุทรปราการต้อง							

คำพิพากษาจำคุกและหนีออกนอกประเทศ 

 ความกล้าหาญที่ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงจุดยืนในครั้งนี้ ก็ดังที่ 

ดร.อาทิตย์ เคยบอกไว้เสมอว่า ศัตรูของประเทศไทยมีเพียงสิ่งเดียวคือ “การ 

ทุจริตคอรัปชั่น” 12 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ 14 

พลเมืองผู้กล้าหาญที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ ต่อสู้กับอุปสรรค ถูกใส่ร้ายป้ายสี 

กลั่นแกล้ง แต่ด้วยอุดมการณ์ที่หนักแน่นในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชน ภายใต้กระบวนการตรวจสอบให้เกิดความ

ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้  

	

	

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย และดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี  

ถ่ายภาพร่วมกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คตส. ทั้งชุด 
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สะพายเป้ เข็มทิศ ลายแทง 

[จารย์อิท คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ] 

email : ittiphun@hotmail.com 

 สวัสดีครับแฟนคลับของผม เมื่อวันอังคารที่ 3 
พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปร่วม
งานครบรอบ 12 ปี สารรังสิต ในฐานะคอลัมนิสต์
เกา่แกท่ีม่แีฟนคลบัมากมาย ผมเริม่เขยีนลงสารรงัสติ
เล่มแรกตั้งแต่เดือนกันยายน 2544 และเขียนเรื่อยมา
จนปัจจุบันในคอลัมน์ “สะพายเป้ เข็มทิศ ลายแทง”  
ในงานวันนั้นผู้คนมากมาย นั่นแสดงให้เหน็ถงึกระแส
ความนยิมในสารรงัสติ เหน็แลว้กช็ืน่ใจแทนจารย์
เขี้ยวและทีมงานน้องๆ  ผมได้รับเชิญขึ้นสัมภาษณ์
ถึงแนวทางและวิธีการเขียนหนังสือให้ประสบความ
สำเร็จ ในใจผมไม่เคยคิดเลยว่าการเขียนของผม
ประสบความสำเร็จแล้ว แต่ที่เขียนออกมานั้น มัน
ออกมาจากความเป็นตัวตนของผมมากกว่า ผมจึง
ตอบคำถามนี้ให้เด็กๆ ค้นหาความเป็นตัวตนของ
ตนเองแล้วเขียนออกมา มันจะเป็นธรรมชาติมาก
กว่า ส่วนจะได้รับความนิยมหรือประสบความสำเร็จ
หรือไม่นั้น ผมว่าสิ่งที่เขียนจะไปโดนใจกลุ่มเป้า
หมายหรือไม่มากกว่าครับ และมีอีกคำถามจากผู้
ดำเนินรายการถามว่า อาจารย์ประทับใจตอนไหน
มากที่สุด ก็คงจะเป็นตอนที่นำทริปกลับจากเกาะ
ช้าง ทริปนั้นมีลูกศิษย์สาวดาราดังเรียนและร่วมเดิน
ทางด้วย “อั้ม” พัชราภา ไชยเชื้อ คณะเราแวะ
ตลาดหนองมน จ.ชลบุรี ผมกับเจ้าอั้มเดินควงคู่กัน 
หาซื้อของที่ตลาดหนองมน เสียงแม่ค้าทั้งตลาด
ตะโกนบอกกันเซ็งแซ่ “ดารามาโว้ย... อั้มมาโว้ย” 
เท่านั้นแหละ ทั้งตลาดริมถนนหันมามอง เจ้าอั้มยิ้ม
ทักทาย ผมเริ่มอึดอัดแล้ว มีเสียงแว่วลอยมา “เฮ้ย! 

ใครเดินควงมากะอั้ม... สงสัยแฟนใหม่... ม่ายน่า
ใช่... หน้าอย่างเยิน... หรือว่าพ่ออั้ม” เสียงนินทา
เริ่มเซ็งแซ่ ผมบอกเจ้าอั้ม “จารย์เผ่นก่อนล่ะนะ... 
อยู่ม่ายด้ายแล้ว” ผมรีบหลบลงมาเดินริมถนน 
ปล่อยให้เจ้าอั้มเดินต่อกะเพื่อนๆ” ...เคืองแม่ค้า
หนองมนที่สุด พอผมเล่าจบเสียงผู้ฟังก็ฮากระจาย 
หารู้ไม่ว่าผมปวดร้าวแค่ไหน หุ หุ 
 เอาล่ะครับ คงต้องขอแสดงความยินดีกับ
สารรังสิตครบรอบ 12 ปีอีกครั้ง ผมคงหาอะไรมา
เขียนให้แฟนคลับได้ฮากันจนกว่าเค้าจะไม่ให้เขียน  
ฉบับนี้ผมไม่ได้พาลูกศิษย์ออกทริปหรอกครับ แต่
เป็นการเตรียมทริปใหญ่ วิชาท่องเที่ยวผจญภัยที่
จะต้องออกเดินทางหลังปีใหม่ ตอนแรกล็อกไว้แค่ 
60 คน พอเปิดเทอมมาจากไหนไม่รู้ขอเพิ่ม
กระจายเป็นร้อยกว่าคน ทั้งเด็กไทย เด็กจีน... 
เครียดเลยครับท่าน ด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องออก
สำรวจเส้นทางและความพร้อมให้ชัวร์ก่อนวันจริง 
 ผมออกเดินทางโดยเหน็บแม่น้องเนอส (เมีย
น่ะ) ไปเป็นเพื่อนคอยดูทางและจดรายละเอียด
ด้วย ขับอ้ายแก่ (รถโตโยต้ารุ่นเก่ามากกก... รุ่นที่
พระเจ้าบุเรงนองลืมทิ้งไว้ที่อโยธยา... ฮา) ขับไปถึง 

ไทย 90 คน เราใช้เวลาปรึกษากันเกือบ 2 
ชั่วโมง เพราะมีรายละเอียดที่ต้องเตรียมการ
ค่อนข้างมาก จนได้เวลาประมาณบ่ายแก่ๆ ก็
เข้ามาในเขาใหญ่มาดูจุดที่วันขากลับจะให้เด็กๆ 
มาพักที่ Primo Posto เป็นไร่องุ่น อาคารสไตล์  
อิตาเลี่ยนสวยงามโดดเด่นในย่านเขาใหญ่ ผม
ถ่ายรูปเสร็จก็ออกเดินทางออกมาทะลุปากช่อง
เลี้ยวขวาเข้าโคราช มาแวะพักเข้าห้องน้ำที่เขื่อน
ลำตะคอง จุดที่กะว่าจะให้เด็กๆ แวะพักเข้า
ห้องน้ำและถ่ายรูปกัน ได้เวลาบ่ายคล้อยก็ออก
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคราช เข้าพักที่โรงแรม  
V-One เป็นโรงแรมใหม่เอี่ยมสไตล์บูติค ท่าน 
GM ให้การต้อนรับเปน็อยา่งด ีจดัหอ้งพกัในราคา
พเิศษให ้ แหลม่มาก ห้องพักที่นี่ไม่เรียก Room 
Number 1, 2, 3…  แต่จะตั้งชื่อห้องและมีรูป
ดาราคนดังทั้งหลายแหล่ เช่น ห้อง David 
Beckham, Madonna, Keanu Reeves, 
Modern Dog… ผมใช้ Key Card รูดผ่าน
เข้าไป อึ้งเลย หรูเลิศ สีสันบรรเจิด มีรูปวง 

Modern Dog ขนาดเท่าตัวจริงติดกั้นระหว่าง
ห้องน้ำและห้องนอน ห้องน้ำที่นี่กว้างขวางมาก 
ไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งผมชอบมากเพราะพฤติกรรม
คนไทยไม่ใช้อ่างอาบน้ำ แต่มีส่วนอาบน้ำ ฝักบัว
ใหญ่มากอาบแล้วสะใจกว่า ก๊อกน้ำก็โมเดิร์น 
มากน้ำไหลผ่านแผ่นแก้วใสให้อารมณ์ ตอนหัวค่ำ
ผมกะภรรยาก็มาเดินเล่นที่ไนท์บาซ่าร์ (วัดบูรพ์) 
ฟังดูไนท์บาซ่าร์ ก็รู้สึกมีชาติตระกูลดี แต่ป้ายดัน
วงเล็บวัดบูรพ์... จบกัน ผมกะจะพาเด็กๆ มา
เดินเล่นหลังทานอาหารเย็นที่โรงแรมแล้ว ที่นี่ก็
เหมือนตลาดนัดขายของทั่วๆ ไป แต่ผมเน้นหา
ของกินเล่นมากกว่า ได้หอยทอดรวมมิตรมา
กระแทก 1 จาน 50 บาท ส่วนแม่น้องเนอส 
คิดถึงบ้านเก่า (สกลนคร) แกสั่งส้มตำปูปลาร้า
มาบริโภค โห... กลิ่นที่คุ้นเคยโชยเข้าจมูกอย่าง
มึนตึบ แต่ม่ายเป็นรายรักเค้าก็ต้องรักปลาร้าเค้า
ด้วย... โฮก เรากลับห้องพักกันประมาณ 3 ทุ่ม

กว่าๆ อาบน้ำเข้านอน แต่นอนไม่หลับเพราะดู
เหมือนมีคนมายืนดูอยู่ตลอด... ไม่ใช่ผีหรอก
ครับ แต่ทั้งวง Modern Dog ที่ทางโรงแรมเค้า
ตกแต่งไว้ ยืนจ้องกันทั้งวงเลย... พวกโรคจิต
ชอบดูชาวบ้าน 555 
 หลังอาหารเช้าแล้ว ก็เดินทางกลับมาแวะ
ที่ร้านของฝาก “เจ้าสัว” และขับรถมาเรื่อยๆ 
มาติดต่อสั่งอาหารเตรียมทริปที่ร้าน “เดือนยี่” 
โอ้โห! บรรยากาศดีมากครับ ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์
ไม้ น้ำตกน่ารัก โต๊ะเก้าอี้เป็นไม้เก่าที่อาร์ตมาก 
แต่ที่เจ๋งสุดเห็นจะเป็นที่ท่านเจ้าของจัดทำเป็น
พิพิธภัณฑ์ของเก่าที่หาดูได้ยาก จัดตกแต่งอย่าง
มีรสนิยม มีส่วนห้องพัก 3-4 ห้องไว้ให้แขกที่ 
คุ้นเคยมาพักด้วย ท่านเจ้าของก็น่ารักมากให้
ความกรุณาพานำชมจนทั่ว ซึ่งผมกะว่าจะใช้
เวลาที่นี่ให้เด็กๆ เพลิดเพลิน ถ่ายรูปสัก 1 
ชั่วโมง หลังจากร่ำลากันเรียบร้อยก็ขับรถมาแวะ

ตลาดขายผักผลไม้ข้างทางแถวสระบุรี ถึงบ้านที่
คลอง 7 ประมาณ 3 โมงเย็นครับ 
 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เทอม 3/ 2551 
(ภาคฤดูร้อน) วิชาเลือกเสรี พบกับวิชาการผลิต
สื่อเพื่อการท่องเที่ยว TRM 335 คาดว่าจะพาทริป
ไปที่เกาะกระดาน ถ้ำมรกต จ.ตรัง ใครสนใจ
เจอกันครับ     
	
	 		

 บรรยากาศสไตล์อิตาเลี่ยน ที่ Primo Posto เขาใหญ่ 

สัมภาษณ์ชายชรา หน้าตาเกือบดี 

ห้องจัดแสดงของเก่าเก็บสะสมของท่านเจ้าของร้านเดือนยี่ 

ร้านของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ 

ไนท์บาซ่าร์ ฟังดูมีชาติตระกูลดี แต่ดันวงเล็บวัดบูรพ์...  

จบข่าว 555 

ห้องนอนของผมที่มีพวก Modern Dog ยืนจ้องทั้งคืน... 

พวกโรคจิต 555 



เคาน์เตอร์ Reception ร้อนแรงสุดๆ เอ้า! ใครอยากนอนฝันถึง Keanu Reeves เชิญห้องนี้ 

ควงคู่กะลูกศิษย์ดาราสุดฮอตจนแม่ค้าหนองมนเข้าใจผิด 

คิดว่า... พ่ออั้ม... เคืองมากกก 

Survey ที่สระบุรี-โคราช 
จ.สระบุรีเกือบเที่ยง ผมนัดคุณอนุกูล ซึ่งท่านเก่ง
และเชี่ยวชาญมากในด้านนี้และเป็น 1 ในทีมชาติ
ไทยที่ไปปีนเขาเอเวอร์เรสมาแล้ว  และเป็นเจ้าของ  
Saraburi Adventure ที่ร้านสเต็กแดรี่โฮม เพื่อ
เคลียร์รายละเอียด โดยเฉพาะวันที่กรุ๊ปนักศึกษา

Show off 
โชว์ออฟ [จิราภรณ์ ตุลาผล] 

หนุ่มนักภาษา กับกีฬาสุดโปรด “ยูโด” 

 ภาษาสามารถสร้างโอกาสที่ เปิดกว้างในการ
ประกอบอาชีพได้ นี่คือ มุมมองในแบบหนุ่มลูกครึ่งไทย-
อิหร่าน ที่มีความฝันอยากจะเป็นสจ๊วตของสายการบิน
อาหรับ แต่อีกด้านที่น่าสนใจคือ การเป็นนักยูโดของ
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ยโูด ทนุความสามารถพเิศษทางดา้นกฬีาของมหาวทิยาลยั
รงัสติ อีกด้วย สร้างประสบการณ์และชื่อเสียงให้แก่ตนเอง
และมหาวิทยาลัยจากการแข่งขันต่างๆ โดยล่าสุดได้รับ
เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 
ครั้งที่ 25 กว๊านพะเยาเกมส์ จ.พะเยา เหรียญทองจากการ

 นายมารุจน์ กูมมุดดิน (ชาฮับ) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต เจ้าของตำแหน่งเทพบุตร ในงาน “ลอยกระทงหลง
วัน มหัศจรรย์ทุ่งรังสิต” ประจำปี 2551 จริงๆ ถึงแม้ว่า
จะมีเวลาเตรียมตัวน้อย แต่ชาฮับก็สามารถคว้ารางวัล 
เทพบตุรมาไดส้ำเรจ็ ชาฮบัมคีวามสนใจและชอบภาษาองักฤษ
มากเป็นพิเศษ เพราะเขาคิดว่า “ภาษาเป็นอะไรที่เปิด
กว้างสำหรับอนาคตมากกว่า เพียงแค่เก่งภาษาก็สามารถ
ทำงานได้หลากหลาย” นอกจากนี้ ชาฮับก็ยังเป็นนักกีฬา

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 ทีลอซูเกมส์ 
จ.ตาก เหรยีญทองจากการแขง่ขนักฬีายโูดไทย-เยอรมนั คพั	
ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เป็นต้น ด้วยความสามารถด้านกีฬา
และความรักในวิชาที่เรียนทำให้ชาฮับมีเกรดเฉลี่ย
สะสมถึง 3.84  
 เราสามารถสัมผัสได้ว่า ชีวิตการเป็น 
นักศึกษาของเขาในตอนนี้ถือเป็นความลงตัวที่
สมบูรณ์แบบจริงๆ 
	



12 1�Point of view 
นานาทัศนะ [นิจวรรณ นาวารัตน]์ 

Scoop 
 สกู๊ป [แวววรรณ เรืองไทย] 

2 นศ. เอกภาษาจีน ได้รับทุนรัฐบาลจีน 
เรียนต่อด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 ปี 

 2 นกัศกึษาชัน้ปทีี ่2 สาขาวชิาภาษา-
จีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ได้รับทุนเมืองหลวงปักกิ่ง จากรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนต่อด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา 
ที่มหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง 
เป็นเวลา 2 ปี 
 อาจารย์วรรษา นิธิวดีกุล หัวหน้า
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สาขาวิชา
ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ได้ทำอนุสัญญา
กับมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไว้เมื่อปี พ.ศ. 2547 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
ให้ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงจาก

เจ้าของภาษา ในโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 และ 3+1 ซึ่งในปีการศึกษา 2551 นี้          
สืบเนื่องจากโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 ทางมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง ได้มอบ
ทุนเมืองหลวงปักกิ่งซึ่งเป็นทุนจากรัฐบาลจีนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน 
จำนวน 2 ทุน เป็นครั้งแรก ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งทุน
ดังกล่าวจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อนักศึกษาเรียนจบจะได้
รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่งด้วย 
 นางสาวปัญชลี ตรีตราเพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมาก เมื่อได้ทราบข่าวการสอบชิงทุน
จากทางสาขาวิชาฯ ก็เริ่มเตรียมตัวในการสอบข้อเขียน สำหรับการสอบเขียนเรียงความเรื่อง
คุณรู้สึกอย่างไรกับการเรียนภาษาจีน ซึ่งตนเขียนว่า ตนไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมาก่อน
และรู้สึกว่าภาษาจีนยาก แต่ในตอนนี้รู้สึกชอบภาษาจีนมาก เพราะตัวอักษรจีนสวย และชอบ
พูดภาษาจีนด้วย จึงต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม ศิลปะ การใช้
ชีวิต ซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้โดนใจคณะกรรมการ นอกจากนี้ ตนเป็นนักศึกษาทุนเรียนดี 
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เกรดเฉลี่ย 3.50 มหาวิทยาลัยรังสิตจึงสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50,000 บาท
ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี ในขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ปักกิ่งด้วย ซึ่งตนมั่นใจว่าจะได้รับความรู้
ต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ภาษาเท่านั้น เพราะปักกิ่งเป็นเมืองหลวง ความแตกต่างและความ
เจริญทางสังคมและผู้คนจะช่วยเปิดมุมมองและโลกทัศน์ได้กว้างขึ้น 
 นางสาวณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เล่าว่า ตนชอบภาษาจีนและเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมฯ และ
ชื่นชอบตัวอักษรจีนจึงเป็นสาเหตุที่อยากเรียนภาษาจีน รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ไปสัมผัสกับ
เจ้าของภาษาจริงๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ ปักกิ่งจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับ
การเตรียมตัว ตนก็เตรียมอ่านหนังสือและคัดตัวอักษรจีนให้มากขึ้น สำหรับอนาคตอยากเป็น
ครูสอนภาษา อยากทำให้เด็กชอบภาษาจีนเหมือนที่ตนชอบ และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และความรู้ เพื่อนำกลับมาเป็นประสบการณ์ไว้สอนต่อไป	

นางสาวปัญชลี ตรีตราเพ็ชร นางสาวณัษฐภรณ์ จินดาสุรารักษ์ 

อาจารย์วรรษา นิธิวดีกุล  

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทำไมใครๆ ถึงอยากไปเที่ยว อ.ปาย 

 หน้าหนาวมาเยือนแล้วค่ะ อากาศดีๆ 
แบบนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งตากแอร์
จับเจ่าในห้องสี่เหลี่ยมมาแบกเป้ท่องเที่ยวทาง
ภาคเหนือกันดีกว่าค่ะ ซึ่งในระยะ 3-4 ปีที่ผ่าน
มา ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของ อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน ก็โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขนาดมี
การจัดเทศกาลหนังเมืองปาย Pai International 
Film & Animation Festival 2008 ซึ่งเป็น
มหกรรมฉายหนังกลางแปลงครั้งแรกของโลกใน
ช่วงปลายปีที่ผ่านมา  
 เพราะฉะนั้น จึงเป็นที่มาของคำถามที่ว่า 
อะไรคือเสน่ห์ของเมืองปายที่ดึงดูดใจนักท่อง-
เที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเด็กแนวทั้งหลายที่
ใฝ่ฝันถึงขั้นกล่าวว่า ชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีต้องไป
เหยียบเมืองปายสักครั้ง 

นางสาวเกล็ดดาว รอบคอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  

คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

อ.ปาย บรรยากาศดี มีวิวธรรมชาติสวย เหมาะกับการถ่ายภาพ 
และมีของที่ระลึกเป็นโปสการ์ดตามมุมร้านต่างๆ น่ารักมาก 

นางสาวอัญชนา พิบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ		
อยากไปเที่ยวที่ อ.ปายมากค่ะ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลย ส่วนตัวแล้วคิด
ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนเกิดมาต้องไปให้ได้ 

นางสาวเสาวภักษณ์ สันติวิชัยกุล  

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์  

คณะศิลปะและการออกแบบ		
อ.ปาย มีธรรมชาติสวย โดยเฉพาะ
บรรยากาศในช่ ว งหน้ าหนาวดี มาก 
เพื่อนๆ ที่รู้จักก็ไปเที่ยวกันมาเกือบทุกคน
แล้ว	

นางสาวบุณยนุช ธรรมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์	
เคยไปเที่ยวพร้อมกับครอบครัว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงาม บรรยากาศดี และยังคงมีความเป็นธรรมชาติ
มาก 

นางสาวปารมี นาคแก้ว  

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ		
ยังไม่เคยไปเที่ยว อ.ปาย เลยค่ะ 
แต่เพื่อนที่ไปมาแล้วเล่าว่าสวยมาก 
บรรยากาศดี ฟังแล้วรู้สึกว่าอยาก
ไปบ้าง 

นายกฤษฎาภรณ์ เปี่ยมทัพ  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ์

พอเข้าฤดูหนาว แน่นอนว่าภาคเหนือเป็นที่ที่น่า
เที่ยวที่สุดในประเทศไทย และที่ อ.ปาย ก็เป็นอีก
สถานที่หนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากไป เพราะ
บรรยากาศดีและสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความ
เป็นฤดูหนาว 

มหาวิทยาลัยภาษา (วัฒนธรรม) ปักกิ่ง  

โครงการศึกษาต่อเนื่อง 2+2 :	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	ชั้นปีที่	2	จะเรียน	2	ปีแรกที่มหาวิทยาลัยรังสิต	และเรียนที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา	2	ปีสุดท้าย	และเมื่อ
จบการศึกษา	นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาและมหาวิทยาลัยรังสิต	
โครงการศึกษาต่อเนื่อง 3+1 :	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	 ชั้นปีที่	 3	 จะสามารถเลือกเรียนต่อในปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาได้	 และเมื่อจบการศึกษา						
นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา	และได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรังสิต	

ทำไมใครๆ ถึงอยากไปเที่ยว อ.ปาย 
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Health tip 
เกร็ดสุขภาพ [อ.ภก.ธเนศ เฟื่องฟ]ู 

Verbal language 
[ดร.วศิรตุ เลาะวถิ ีหวัหนา้สาขาวชิาอสิลามศกึษา คณะศลิปศาสตร]์  คุยเฟื่องเรื่องภาษา 

Scoop 
 สกู๊ป [นิจวรรณ นาวารัตน]์ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ
แนะแนวสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เชิญครูแนะแนว
จากทั่วประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตฯ พร้อม
รับฟังการบรรยายพิเศษ “แนะแนวอย่างไร
ถูกใจขาโจ๋” หวังเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่าย 
ครูแนะแนวและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง ผู้อำนวยการ
สำนกังานรบันกัศกึษา มหาวทิยาลยัรงัสติ เปดิเผย
ว่า โครงการแนะแนวสัมพันธ์เป็นโครงการใน
ลักษณะของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ด้วยการจัดบรรยายความรู้ทางวิชาการ การ
เปิดโอกาสให้ครูแนะแนวเยี่ยมชมการดำเนิน
งานของสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต 
รวมถึงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิชาชีพครู
แนะแนว ล่าสุดจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 12 มี     ครู
แนะแนวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน 
 สำหรับโครงการแนะแนวสัมพันธ์ ครั้งนี้ 
เป็นการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน โดยเริ่มต้น
จากวันแรกเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จัดแนะแนวสัมพันธ์ รุ่นที่ 12 เยือนหนองคาย แวะสะบายดีที่ลาว 

ต้อนรับครูแนะแนวให้เข้าไปสัมผัสห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยและคณะต่างๆ 
ต่อจากนั้นเป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต-
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต และช่วงเย็นของวัน
เดียวกันครูแนะแนวและทีมงานมหาวิทยาลัย
รังสิต เดินทางสู่ จ.หนองคาย โดยรถไฟตู้นอน
ปรับอากาศจากสถานีหัวลำโพง ใช้เวลา 14 

ครั้งนี้ อาจารย์เอษณีย์ ฉตัรวทิยานนท ์ จาก
โรงเรยีนศรพีฤฒา กรงุเทพฯ ในฐานะประธาน
รุ่นที่ 12 กล่าวว่า ขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่
ให้ความสำคัญกับครูแนะแนวให้ได้มีโอกาสมา
เปิดหูเปิดตาและที่สำคัญคือได้เจอครูแนะแนว
ทีม่าจากทัว่ประเทศ นอกจากนี้ รู้สึกประทับใจ
ในการดูแลของทีมงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

ชั่วโมง ตื่นเช้ารับอรุณและเข้าที่พัก ณ 
โรงแรมหนองคายแกรนด์ จากนั้นเดินทางสู่
นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 เช้าวันต่อมาเริ่มต้นด้วยการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “แนะแนวอย่างไรถูกใจขาโจ๋” 

โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ 
ผู้ อ ำนวยการศู นย์ ก า รศึ กษา    
ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต 
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึก
อบรม จากนั้นช่วงเย็นเตรียมตัว
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย
ขบวนรถไฟเคลื่ อนที่ ออกจาก
สถาน ีจ.หนองคาย เวลา 18.00 น.  
 ทั้งนี้ ความรู้สึกของครู
แนะแนวที่ได้เข้าร่วมโครงการใน

ที่จัดกิจกรรมให้มีทั้งทางด้านวิชาการและ    
สันทนาการให้ ครูแนะแนวได้สนิทสนมกัน  
 ด้าน อาจารย์มุนีรัตน์ อาแซดอยี จาก
โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จ.ยะลา 
เปิดใจว่า มาครั้งนี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากค่ะ ได้รู้จัก
ครูแนะแนวจากทั่วประเทศและบุคลากรจาก 
ม.รังสิต ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะหลัง
จากนี้ หากต้ องการข้ อมู ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
มหาวิทยาลัยรังสิต การติดต่อประสานงาน
ต่างๆ ก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกมากขึ้น 
 และแลว้การเดนิทางแหง่ความประทบัใจ
ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี คงเหลือไว้เพียงความ
ประทับใจและจุดเริ่มต้นของเครือข่ายความ
ร่ วมมื อ ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ตและ      
ครูแนะแนวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

ไข้กาฬหลังแอ่น 

 เมื่อเร็วๆ นี้พวกเราคงได้ข่าวดาวตลกผู้หนึ่งเสียชีวิตด้วย “ไข้กาฬหลังแอ่น” ผมก็เลยไปค้น
ข้อมูลของโรคนี้มาให้ได้รู้จักกันนะครับ 
 โรคนีม้ชีือ่ภาษาองักฤษวา่ Meningococcal Meningitis (เมนงิโกคอคคอล เมนงิไจตสิ) เกดิจาก
เชือ้แบคทเีรยี Neisseria meningitidis (นสิซเีรยี เมนงิไจตดิสิ) ซึง่พบไดท้ัว่โลก ชว่ง พ.ศ. 2535-2542	
ในไทยเราพบผู้ป่วย 29-63 รายต่อปี โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คน โดยผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลาย จาก
การจามของผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ เมื่อได้รับเชื้อแล้วจะมีระยะฟักตัว 2-10 วัน อาการของผู้ได้รับ
เชื้อ หากร่างกายแข็งแรงดีอาจไม่มีอาการ แต่ถ้าป่วยจะมีอาการเริ่มด้วย ไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ
มาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บคอ ปวดข้อ ปวดเมื่อย โดยเฉพาะที่ขาและหลัง ต่อมาจะมีจุด
เลือดออกใต้ผิวหนัง เป็นจุดแดงตามตัว แขนขา แล้วเป็นจ้ำเลือด หากอาการรุนแรงจะมีอาการ   
เยื่อหุ้มสมองอักเสบคือ คอแข็ง ซึม ชัก ช็อก และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ 
 โรคนี้รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ แต่ที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อ ด้วยการหลีกเลี่ยงการ
ใกล้ชิดผู้ป่วย ไม่เข้าในเขตโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ไม่อยู่ในที่แออัด ผู้คนหนาแน่น อากาศถ่ายเท
ไม่สะดวก หมั่นออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงเสมอ ส่วนผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวต่างประเทศควร
ได้รับวัคซีนก่อนการเดินทาง 
 จากที่เล่ามาคงเห็นว่าโรคนี้ก็คล้ายกับหลายๆ โรคที่ติดต่อกันทางอากาศ ทางที่ดีทุกท่านควร
รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดเชื้อ  สุขภาพดีไม่มีขาย... สวัสดีครับ	

การเรียกวันต่างๆ ในรอบสัปดาห์ 
	
 มีผู้สนใจว่าวันต่างๆ ในรอบสัปดาห์ที่เป็นภาษาอาหรับเรียกขานกันอย่างไร เพราะเคยพบนักท่องเที่ยวชาวอาหรับเดินทางมา
รักษาพยาบาลในประเทศไทย จึงนึกอยากจะสนทนาโต้ตอบเป็นภาษาอาหรับบ้าง ดังนั้น ฉบับนี้ผมขอนำเสนอภาษาอาหรับเพื่อการเรียก
ขานชื่อวันต่างๆ ในสัปดาห์ง่ายๆ ดังนี้ 
	
 วันอาทิตย์ (Sunday)   พูดว่า เญามุ้ลอะฮัด 

 วันจันทร์ (Monday)       พูดว่า เญามุ้ลอิสไนน์ 

 วันอังคาร (Tuesday)       พูดว่า เญามุ้ลซุละซาอ์ 

 วันพุธ  (Wednesday)      พูดว่า เญามุ้ลอัรบะอาอ์ 

 วันพฤหัสบดี (Thursday)     พูดว่า เญามุ้ลเคาะมีส 

 วันศุกร์ (Friday) 		    พูดว่า เญามุ้ลญุมอะห์ 

     วันเสาร์ (Saturday)     พูดว่า เญามุ้ลซับต์ 
	 	
 หากคุณเรียกวันต่างๆ ในรอบสัปดาห์ได้ จนสามารถสนทนากับชาวอาหรับได้แล้ว ดีไม่ดีคุณอาจได้เติมน้ำมันรถฟรีหนึ่งสัปดาห์
ก็ได้ ใครจะไปรู้... 

[ดร.วิศรุต เลาะวิถี หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร]์ 

นายสุภัทร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต  

รับมอบช่อดอกไม้ที่ระลึกจากตัวแทนครูแนะแนว 
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ข่าว 

 2 กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียน ส่งแผนการตลาดเข้าประกวด 
2 เวทีระดับประเทศ โดยกลุ่มแรกภายใต้ชื่อ
ทีม The Winner ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โครงการประกวดแผนสื่ อสารการตลาด 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น WALL*E-Disney 
Marketing Academy Award 2008 ในขณะที่
กลุ่ม 2 ภายใต้ชื่อ Active Team คว้ารางวัล
ชมเชยโครงการประกวดแผนการตลาดร้าน 
Power Buy ภายใต้ชื่อ “เซ็นทรัล กรุ๊ป จูเนียร์ 
มาร์เก็ตเทียร์”  
 นางสาววิไลรักษณ์ จันทะสี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนกลุ่ม 
The Winner ซึง่ประกอบดว้ย นายพลชยั แซเ่หยนิ	
นางสาวณฐัยา วราเอกศริ ินายมณฑล ผลาหาญ	
และนางสาวพรพิมล ลูกหวาน กล่าวว่า 
สมาชิกในทีมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาเจอ
กันในวิชาการตลาดจึงลองมาจับกลุ่มทำงาน
รว่มกนัและไดร้บัการสนบัสนนุจาก ดร.วธุพงศ ์
ลาภเจรญิ ใหท้ำการแขง่ขนัในโครงการประกวด
แผนสื่อสารการตลาด ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 
WALL*E-Disney Marketing Academy 
Award 2008 ทั้งนี้ ผลงานของทีมมีจุดเด่น
ตรงทีแ่ผนงานทัง้การโฆษณา การประชาสมัพนัธ	์
การส่งเสริมการขายและการตลาด มีความ
แตกต่างกันเพื่อสร้างจุดเด่น แต่เมื่อมองใน

ภาพรวมยังคงสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน 
ส่งผลให้แผนงานของทีมสามารถผ่านเข้ารอบ 
2 เป็น 1 ใน 40 ทีม ให้ทำการแข่งขันภาค
สนามโดยไปออกบู้ธที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา 
 ด้านกลุ่ม Active Team ที่สามารถ
คว้ารางวัลชมเชยจากการประกวดแผนการ
ตลาดร้าน Power Buy ภายใต้ชื่อโครงการ 
“เซ็นทรัล กรุ๊ป จูเนียร์ มาร์เก็ตเทียร์” มา
ครอง มีสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาว
ปริยกร สุจริตรัฐ นางสาวกชพร ฟักสุวรรณ 
นางสาวธนพร กิมทรง และนางสาวเปมิกา 
นุ่นพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา      
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต  
 “การได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ
ดังกล่าวช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของ
การเป็นนักการตลาดที่ดี ซึ่งต้องฝึกฝนหา
ประสบการณ์ เพราะการมีประสบการณ์ที่ดี
สามารถต่อยอดไปถึงอนาคตในการทำงานได้ 
โดยแผนการตลาดของเรามีจุดเด่นที่สามารถ
นำมาปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งทำให้กลุ่มของเรา
ได้คะแนนในจุดนี้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยัง
ได้ประสบการณ์ในเรื่องของการประมวลความ
รู้ ถือเป็นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้
จริง และต้องขอบคุณ ดร.วุธพงศ์ ที่ให้    
คำปรึกษาทำให้กลุ่มของเราเกิดไอเดียเพิ่มเติม
อีกด้วย” นางสาวปริยกร กล่าวเสริม 
 ในขณะที่ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาการ
ตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2 กลุ่ม นศ. คณะบริหารธุรกิจ ส่งแผนธุรกิจ 
ร่วมประกวด 2 เวทีการตลาดระดับประเทศ 

กล่าวว่า ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนก็จะต้อง
สนบัสนนุนกัศกึษา ทำใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้	
ตลอดเวลา และจริงๆ แล้ว ไม่อยากให้    
นกัศกึษารูส้กึวา่ การเปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยั
เอกชนไม่ใช่คนเก่ง จึงไม่กล้าที่จะเข้าร่วมการ
แข่งขัน แต่อยากให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวออกไป
ฝ่าขวากหนาม เพราะมันจะทำให้เราได้รู้จัก
การแก้ไข และที่สำคัญหากเราจะได้เริ่มนับ
หนึ่งแล้วและถ้าเราก้าวต่อไปได้ มันจะทำให้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะ
ก้าวต่อไป 
	
	

The Winner 

Active Team 

ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

และหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

Scoop 
 สกู๊ป [อิสราภรณ์  ทองเพียรพงษ]์ 

 มหาวทิยาลยัรงัสติ  จดัโครงการสขุภาพชมุชน ถวายเปน็พระราชกศุล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ณ วัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี 
 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีนักศึกษาแต่ละคณะ/ วิทยาลัย 
และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
โดยในวันที่ 26-28  พฤศจิกายน 2551  มีกิจกรรมด้านสันทนาการและ
ให้ความรู้ในด้านต่างๆ  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนวัดป่างิ้ว และโรงเรียน
สามโคก  อาทิ  กิจกรรมเล่นเกม-ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ   
  นอกจากนี้ ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2551  เป็นการให้บริการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ  รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี  ณ วัดป่างิ้ว  อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี ภายในงานนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสถาน
บริการสุขภาพ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจหมู่เลือด 
ฯลฯ นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย อาทิ แผนกรักษา

ม.รังสิต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการชุมชน  
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 

 นศพ.วุฒินันท์ วรบรรณากร “นิว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วันนี้มาให้บริการเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพ รวมถึงการวินิจฉัยขั้นต้น เพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาต่อไป 
รูส้กึวา่กจิกรรมนีด้มีาก เพราะไดน้ำความรูท้ีเ่รยีนมาใชแ้ละไดป้ระสบการณ ์
ที่ดีที่หาได้ยาก 
  นศภ.อัจฉรี อาสินวิริยะ “แอม” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเภสัช-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หน้าที่ของแอมในการออกหน่วย
ครั้งนี้คือ จ่ายยาและแนะนำยา ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวยาและการใช้ด้วย 
อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้ และจัดกระจายไปในแต่ละพื้นที่ ปีละ
หลายๆ ครั้ง เพราะเพื่อนบางคนก็พลาดที่จะมาในปีนี้  

 น.ส.กิรณา  พันธุ์อุบล  “กิ” 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพ-	
บำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า 
วันนี้ก็มีคนไข้ประสบปัญหาหัวเข่า
เสื่อม อัมพาตครึ่งซีก อาการปวด
ตามอวัยวะต่างๆ ฯลฯ โดยเราจะ
มีเครื่องมือทางกายภาพให้บริการ 
ซึ่ ง รู ปแบบการรั กษาก็มี ความ

คล้ายคลึงกัน ที่สำคัญคือพวกเราได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้จริง 
 น.ส.ชมพูนุท ธนะสันต์ “ครีม” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิค-
การแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนมีหน้าที่ให้บริการเจาะเลือด 
ตรวจไขมันในเลือด รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรม อยากให้มี
กิจกรรมอย่างนี้อีก จะได้ช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนด้วยค่ะ 
	

ความปลอดภัย สำนักงานการตลาด สโมสรนักศึกษา ฯลฯ ได้ร่วมกัน
แจกเสื้อผ้าและสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค และบริการตัดผมฟรี  เรา
ลองไปฟังความคิดเห็นของน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่ารู้สึก
อย่างไรกันบ้าง 
 น.ส.กิตติ์ภารัช กมลธรรม “ไบรท์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะทันต-
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า 
รู้สึกดีมากที่ทำให้ประชาชนมีความสนใจที่จะเข้ารับบริการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น เพราะว่าบางคนไม่อยากไปคลินิกหรือโรงพยาบาล แต่เมื่อเรามา
ให้บริการถึงที่ เขาก็สะดวกใจที่จะเข้ามารับการบริการ 

น.ส.กิตติ์ภารัช กมลธรรม นศพ.วฒุนินัท ์วรบรรณากร นศภ.อัจฉรี อาสินวิริยะ น.ส.กริณา  พนัธุอ์บุล น.ส.ชมพูนุท  ธนะสันต์ 

(จากซ้าย) ศ.คลินิก พญ.ประไพพรรณ ศุภจัตุรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์  

ศ.คลินิก (พิเศษ) นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี และนายสุภัทร เอกกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด 
และมีคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมให้กำลังใจ ซึ่งแต่ละ
คณะได้จัดขบวนพาเหรด สื่อความหมายต่างๆ รวมถึงสะท้อน
สภาพสังคม การเมืองและการรณรงค์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
อย่างหลากหลาย อาทิ ถวายพระพรในหลวง การสานต่อ
ปณิธานพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ส่งเสด็จนางฟ้าสู่สวรรค์ 116 วัน จากวัน
แม่สู่วันพ่อ และเศรษฐกิจพอเพียง 
 นอกจากนี้  ได้สะท้อนภาพการเมืองในปัจจุบันผ่าน
ข้อความบนป้ายผ้า เช่น รู้รักสามัคคีเพื่อบ้านเมืองและในหลวง 
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก สมานฉันท์ชาวใต้ ฯลฯ และรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลขยะ 
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และเหล้า ห่างไกลยาเสพติด ทั้งนี้ คณะ
บริหารธุรกิจคว้าแชมป์ขบวนพาเหรด รางวัลที่ 2 คณะพยาบาล-
ศาสตร์ และรางวัลที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ 
 ช่วงบ่ายถึงหัวค่ำเป็นการประกวดกองเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร์ที่สามารถดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละคณะ
แสดงเชียร์และแสดงลีลาเชียร์ลีดเดอร์ได้อย่างสวยงามน่าประทับ
ใจตามแนวคิด อาทิ ถวายพระพรในหลวง ส่งนางฟ้าสู่สวรรค์ 
ความรักชาติและสามัคคี ฯลฯ ในทีส่ดุแชมปก์องเชยีรห์ลายสมยั
คอื คณะเทคนคิการแพทย ์ รางวัลที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
รางวัลที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ สำหรับรางวัลชนะเลิศลีดเดอร์ 
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ รางวัลที่ 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 
 สำหรับรางวัลสุดยอดกีฬา (ถ้วยคะแนนรวมสูงสุด) 
ได้แก่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม ซึ่งเข้า
แข่งขันทุกประเภท มีความพร้อมและตรงต่อเวลา ได้แก่ คณะ
บัญชี สำหรับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงประมวล
ภาพกิจกรรมกีฬาพยอมเกมส์ โปรดอ่านและชมทางเว็บไซต์ 
www.rsu.ac.th คอลัมน์ Events Gallery   

...ทุกคะแนนเสียงมีค่า 
ใช้สิทธิเลือกตั้งสโมสรฯ 15 ม.ค. นี้ 
 ขอเชิญนักศึกษาทุกคนใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งผู้แทนบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา 2 
ระดับ คือ  สโมสรนักศึกษา ม.รังสิต ปีการศึกษา 
2552 และเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัย/ 
คณะ/ สถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2552 
เวลา 09.00-16.00 น. ณ คูหาเลือกตั้ง ทุกวิทยาลัย/ 
คณะ/ สถาบัน ผู้ใช้สิทธิจะได้รับบัตร 2 ใบ โดยบัตร
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา เป็นสีม่วง ส่วนบัตรเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน  
เป็นสีตามที่ วิทยาลัย/ คณะ/ สถาบัน กำหนด 

กีฬารวมใจ “รังสิต” สมานสามัคคี 

พยอมเกมส์ : 
 “กีฬาเป็นยาวิเศษ” คำกล่าวนี้พิสูจน์
ได้เป็นอย่างดีว่าการกีฬาช่วยสร้างสรรค์ให้กีฬา 
พยอมเกมส์หรือกีฬาสีประเพณีของมหาวิทยาลัย
รังสิต เต็มไปด้วยความสุขและเพื่อเชื่อมความ
สามัคคีในกลุ่มนักศึกษา ตลอดระยะเวลาของ
การแข่งขันกีฬาสะท้อนภาพบรรยากาศคึกคัก 
สนุกสนาน นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาให้
ความสนใจมาก 
 เบื้องหลังการจัดกีฬาพยอมเกมส์ ครั้ง
ที่ 2 ทีมงานอาจารย์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์
ฝึกเชียร์ลีดดิ้ง รวมถึงนักศึกษาทุนกีฬา ร่วมจัด
งานอย่างแข็งขัน เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะการ
กีฬาและความสามัคคีในตัวนักศึกษา 
 พยอมเกมส์ครั้งนี้ จัดแข่งขันกีฬา
หลากหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส ฯลฯ ซึ่งนักกีฬา
แต่ละคณะแสดงศักยภาพกีฬาอย่างเต็มที่
ท่ามกลางเสียงเชียร์จากเพื่อนๆ 
 ในพิธีปิดกีฬาพยอมเกมส์เมื่อวันศุกร์ที ่
28 พฤศจกิายนที่ผ่านมา ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

อลังการลีด คณะบัญชี 

ลีด คณะพยาบาลฯ 

ส่งเสด็จนางฟ้าสู่สวรรค์ 

แชมป์กองเชียร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

ลีด คณะแพทย์แผนฯ สวยเรดิ ลดีคณะศลิปะและการออกแบบ 

แชมป์พาเหรด คณะบริหารธุรกิจ ตุ๊กตาไขลาน ลีดคณะเภสัชฯ 

บูม RSU 

รวมลีด นศ.แพทย์ 

แชมป์ลีด คณะศิลปศาสตร์ 




